



Các Câu Hỏi Thường Gặp – Chương Trình Tái Mở Cửa của Học Khu

Cập Nhật vào ngày 26 tháng 10, 2020

***Ngày sẽ thay đổi khi có thêm thông tin mới.**

Câu Hỏi Tổng Quát

Khi nào nhân viên và học sinh sẽ trở lại trường học?

Học khu sẽ trình bày thông tin cập nhật về Chương Trình Tái Mở Cửa lên Sở Giáo Dục vào Thứ Hai, ngày 26 tháng 10, 2020. Khi thông tin cập nhật đã được trình bày, tất cả các phương tiện truyền thông sẽ được sử dụng để thông báo đến cho nhân viên, gia đình và các thành viên cộng đồng.

Quy định thể nào nếu ai đó có xét nghiệm dương tính với COVID-19?

Khi xác định dương tính, đội Đáp Ứng COVID của học khu, trong tư vấn với Lãnh Đạo Trường và Lãnh Đạo Cấp Học Khu sẽ xem xét bước tiếp theo. Nhân viên Học khu sẽ thực hiện giám sát liên lạc, cũng như bắt đầu các bước tiếp theo để làm sạch và khử trùng.

Quy định nào sẽ được áp dụng nếu học sinh hoặc nhân viên có triệu chứng của Covid-19?

Nếu nhân viên hoặc học sinh trở bệnh, họ sẽ được cách ly (cô lập) trong khu vực được chỉ định trong trường học. Họ sẽ được giữ trong khu vực đó cho đến khi được phụ huynh/người giám hộ/người khác rước về. Nếu nhân viên hoặc học sinh trải nghiệm có triệu chứng nào thì sẽ phải được khám nghiệm cho COVID-19 và có thể trở lại công sở/trường học với xét nghiệm âm tính.

Khoảng cách xã hội sẽ xảy ra như thế nào trong khu vực đông dân cư (v.v. phòng ăn, hành lang, nhà vệ sinh, khu vực lên xe và xuống xe)?

Học sinh sẽ giữ khoảng cách xã hội khi các em đến tại những khu vực bên ngoài phòng học, ví như khi các em đến phòng ăn để nhận lấy phần ăn sáng và ăn trưa đem về phòng học. Mỗi trường sẽ thực hiện giám sát quy trình ra và vào. Ngoài ra, trường phải có bản hiệu/đánh dấu để nhắc nhở nhân viên và học sinh khoảng cách xã hội.

Giáo Trình Giảng Dạy và Hướng Dẫn

Học sinh sẽ nhận hướng dẫn trong mô hình giảng dạy kết hợp ngày A/B như thế nào?

Trong mô hình ngày A/B, học sinh sẽ đến trường học xen kẽ ngày. Ngày A học sinh sẽ đến trường học vào hai ngày trong tuần, và ngày B học sinh sẽ đến trường học vào hai ngày khác trong tuần. Vào Thứ Sáu, tất cả học sinh sẽ ở nhà học trực tuyến. Trong suốt tuần, học sinh sẽ nhận cộng hưởng học tập trực tuyến trên mạng (synchronous) và tự học qua mạng (asynchronous) để hỗ trợ tiêu chuẩn thành thạo của học sinh.

Học khu sẽ hỗ trợ học tập cho những học sinh nào vẫn ở nhà Học Viện Học Tập Trực Tuyến như thế nào?

Học khu đang hoàn thiện kế hoạch cho Học Viện Học Tập Trực Tuyến (VLA) hiện nay, phụ huynh được cơ hội xác nhận tham gia hoặc từ chối không tham gia. Trong quy trình không

tham gia, phụ huynh được cho những chi tiết, và sẽ cung cấp thêm những chi tiết về mô hình giảng dạy hoàn thiện của trường. Những chi tiết dưới đây sẽ được đề cập đến những câu hỏi chung liên quan: cách học sinh sẽ nhận hướng dẫn (trực tuyến đối với tự lập), tần suất các em sẽ được giảng dạy trực tuyến như thế nào nếu các em lưu lại với các giáo viên hiện thời, v.v.

Học sinh sẽ tiếp tục học với cùng giáo viên nếu các em được chọn cho Học Viện Học Tập Trực Tuyến?

Mục tiêu là cung cấp cho học sinh với cùng giáo viên mà học sinh sẽ tiếp tục học tại nhà; tuy nhiên, quyết định cuối cùng tùy thuộc ngẫu nhiên vào số lượng học sinh cuối cùng, mô hình chọn lựa giảng dạy, và những nguồn khác liên quan đến trường.

Học khu sẽ cung cấp cơ hội Học Viện Học Tập Trực Tuyến cho thời gian còn lại của năm 2020-2021?

Đúng, học khu kế hoạch cung cấp cơ hội Học Viện Học Tập Trực tiếp cho thời gian còn lại của năm 2020-2021.

Tôi sẽ có thể thay đổi ý nếu con tôi ghi danh vào Học Viện Học Tập Trực Tuyến không?

Học khu khuyến khích phụ huynh cho phép học sinh lưu lại trong Học Viện Học Tập Trực Tuyến ít nhất trọn một học kỳ (Học kỳ 1: cho đến ngày 18 tháng 12, 2020 và học kỳ 2: cho đến ngày 25 tháng 5, 2021. Phụ huynh được yêu cầu theo sát trực tiếp với hiệu trưởng của trường (hoặc người được hiệu trưởng chỉ định) nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến từ chối không tham dự hoặc chấp thuận tham dự vào Học Viện Học Tập.

Phụ huynh sẽ được thông báo về lịch học của học sinh như thế nào?

Phụ huynh sẽ được thông báo về lịch học của học sinh trong công thông tin phụ huynh Infinite Campus Parent Portal.

Học sinh trong Học Viện Học Tập Trực Tuyến sẽ mượn sách từ thư viện hoặc nhận các văn bản/bản sao liên quan như thế nào?

Các Hướng Dẫn Dịch Vụ Trung Tâm Thư Viện đã triển khai để bảo đảm giữ môi trường an toàn cho nhân viên và các thân chủ trong khi vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ thư viện. Những hướng dẫn này sẽ được cập nhật khi cần thiết trong suốt năm học. Trường học có hướng dẫn cụ thể để cho phép Nhân Viên Thư Viện và Nhân Viên Quản Trị cùng làm việc để chọn mô hình thích hợp nhất cho hướng dẫn của học khu và địa phương cũng như cân nhắc theo hướng dẫn của CDC về quy định an toàn (v.v làm sạch, khử trùng, khoảng cách xã hội).

Những trình diễn (v.v.. nghệ thuật) và các sinh hoạt ngoại khóa sẽ được tổ chức như thế nào khi học sinh trở lại mặt đối mặt để bảo đảm các biện pháp an toàn?

Trình diễn nghệ thuật sẽ là quyết định của cấp trường theo hướng dẫn của CDC cho khoảng cách xã hội và theo nghiên cứu của những cơ quan sức khỏe khác nhau. Học khu sẽ cân nhắc nếu khách được cho phép để bảo đảm tuân thủ các biện pháp an toàn dưới đây.

An toàn và Bảo mật

Có phải đeo khăn che mặt để đi học Mặt-đối Mặt?

Có, bắt buộc phải đeo khẩu trang trừ khi có vấn đề liên quan đến sức khỏe khiến học sinh hoặc nhân viên không thể đeo khẩu trang; các thực hành an toàn khác sẽ được thiết lập cho những cá nhân này.

Khi phụ huynh đưa con đến trường con bị bệnh và không thể đón con về sẽ như thế nào?

Nếu học sinh bị bệnh, học sinh sẽ được cách ly trong khu vực dành riêng tại trường. Học sinh sẽ ở tại khu vực đó cho đến khi được phụ huynh/người giám hộ/người khác đến đón về. Học khu sẽ cố gắng để liên lạc với phụ huynh/người giám hộ trong tình trạng này. Mỗi trường hợp sẽ được giải quyết trên cơ sở cá nhân.

Học khu sẽ hỗ trợ kỷ luật hay đuổi học những học sinh từ chối không tuân theo?

Quy tắc Kỷ Luật của Học sinh, mục 8j, yêu cầu tất cả học sinh tuân theo các quy tắc về sức khỏe và/hoặc an toàn khi ở trong khuôn viên trường học, hoặc tham gia vào lớp học trực tuyến hoặc học tập ngoài lớp học. Ứng xử đầu tiên sẽ bao gồm liên lạc với phụ huynh, sự tham gia của nhân viên xã hội trường học hoặc cố vấn viên trường học để giải quyết vấn đề và tham dự vào một cuộc đối thoại đồng cảm với học sinh. Các phản hồi bổ sung sẽ được triển khai nếu cần vì phần mã kỷ luật này mang hệ quả cấp độ 1-4.

Giáo viên, cố vấn viên và nhân viên có được cung cấp đủ đồ dùng khử trùng không?

Tất cả các lớp học và văn phòng đã được cung cấp bình xịt chứa đầy chất khử trùng. Có cung cấp rất nhiều chất khử trùng và bình xịt cho cá nhân sử dụng.

Các lớp học sẽ được trang bị và thiết kế như thế nào để hỗ trợ sự an toàn và khoảng cách xã hội?

Học sinh sẽ được tách khoảng cách phù hợp theo hướng dẫn khoảng cách xã hội qua chỗ ngồi xen kẽ và được chỉ định dựa trên cách bố trí chỗ ngồi của lớp học.

Dịch vụ dinh dưỡng**Học sinh sẽ nhận bữa ăn sáng, ăn trưa và phần ăn nhẹ như thế nào?**

Cho dù học sinh học mặt-đối-mặt hay học từ xa, các em sẽ nhận được bữa ăn sáng, ăn trưa và phần ăn nhẹ của trường.

Dịch vụ bữa ăn học tập mặt-đối-mặt:

- Học sinh sẽ lấy phần ăn sáng từ phòng ăn và ăn trong lớp Thứ Hai –Thứ Năm (Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định thiết lập giờ ăn)
- Học sinh sẽ lấy phần ăn trưa và đồ ăn nhẹ từ phòng ăn và ăn trong lớp học Thứ Hai – Thứ Năm (Hiệu trưởng hoặc người được chỉ định thiết lập giờ ăn)
- Học sinh sẽ nhận phần ăn vào ngày Thứ Sáu tại bên lề hành lang trường học và/hoặc được phát dọc theo tuyến đường xe buýt trong cộng đồng.

Dịch vụ bữa ăn học tập từ xa/trực tuyến:

- Các phần ăn cũng sẽ được cung cấp tại bên lề hành lang trường cho những học sinh học từ xa từ 10:00 - 12:00 trưa
- Học từ xa vào ngày Thứ Sáu yêu cầu phần ăn sáng, ăn trưa, và ăn nhẹ sẽ được giao đến cho học sinh trong cộng đồng từ 9:00 - 12:00 trưa
- Ngày học A/B - học sinh sẽ được cung cấp các phần ăn đem về nhà vào những ngày học tập trực tuyến

Các bữa ăn có được cung cấp cho học sinh trong Học viện Học tập Trực tuyến không (VLA)? Nếu có, các bữa ăn sẽ được cung cấp cho học sinh trong Học viện Học tập Trực tuyến (VLA) như thế nào?

Có, bữa ăn cho học sinh trong VLA sẽ được cung cấp bên lề hành lang trường học và được phân phát dọc theo các tuyến xe buýt của trường trong cộng đồng. Xe buýt trường học chỉ đem đến cho cộng đồng VLA mà thôi.

Xe Đưa Đón

Xe đưa đón sẽ hoạt động như thế nào trong thời gian học mặt đối mặt?

Bộ Giao Thông sẽ đưa đón học sinh qua các tuyến đường đã có sẵn của chúng tôi.

Làm thế nào để đảm bảo an toàn và khoảng cách trên xe buýt?

Hầu hết học sinh có mặt tại các điểm dừng trước khi xe buýt đến; do đó, chúng tôi muốn sự hỗ trợ và giúp đỡ từ cộng đồng để học sinh có khoảng cách xã hội tại các trạm xe buýt khi khả thi. Khó có khoảng cách trên xe buýt dựa trên số lượng học sinh hiện tại của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện điều chỉnh nếu cần để đảm bảo số lượng học sinh của chúng tôi an toàn và hiệu quả. Chúng tôi yêu cầu học sinh đeo khẩu trang và/hoặc che mặt để hạn chế khả năng lây lan vi rút và sẽ hỗ trợ bất kỳ quy trình nào đã được thiết lập trong đưa đón học sinh tại trường. Xe buýt của chúng tôi có đủ cửa sổ thông gió. Nếu cần chúng tôi có thể hạ cửa sổ cho thêm thông thoáng khi thời tiết cho phép.

Nguồn nhân lực

Là một nhân viên, tôi có những lựa chọn nào nếu tôi không cảm thấy thoải mái khi trở lại?

The Family's First Coronavirus Response Act (FFCRA) Đạo luật ứng phó với Coronavirus yêu cầu nơi làm việc cung cấp cho nhân viên của họ nghỉ bệnh có lương Emergency Paid Sick Leave (EPSL) và nghỉ chăm sóc gia đình và nghỉ bệnh khẩn cấp được trả lương (EFML) Emergency Family and Medical Leave (EFML) vì lý do cụ thể liên quan đến COVID-19. Đây là liên kết [Here](#) về các điều khoản nghỉ việc áp dụng theo FFCRA và EPSL.

Luật trách nhiệm pháp lý Georgia cung cấp bảo trì cho các tổ chức tuân thủ hợp lý theo các hướng dẫn của CDC. Xin biết rằng CCPS thực hiện tất cả các bước thiết thực để đưa ra các biện pháp phòng ngừa an toàn được khuyến nghị và giảm thiểu rủi ro cho nhân viên, học sinh và công chúng.

Giáo viên dạy thể trong toàn học khu sẽ được xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn cho nhân viên và học sinh?

Giáo viên dạy thể là nhân viên của học khu; do đó, họ sẽ được cung cấp thông tin và quy định an toàn giống như tất cả các nhân viên khác.